
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

สรุปข่าวประจ าวันที่ 18 มี.ค. 67   
ส่ือสิ่งพิมพ์       
- วันป่าไม้สากลชูนวัตกรรมทางเลือกใหม่ (ข่าวสด 16 มี.ค. 67 หน้า 2) 
- ไฟป่าลามหนักพระธาตุวัดดัง  (ข่าวสด 18 มี.ค. 67 หน้า 1,11) 
สื่อออนไลน์  
- กรมป่าไม้ แจกกล้าไม้ฟรี จังหวัดเชียงราย – พะเยา  (เชียงรายโฟกัส 17 มี.ค. 67) 
www.chiangraifocus.com/29685/  
- รองโฆษกรัฐบาล โต้ฝ่ายค้านยันรัฐบาลจัดงบเพียงพอแก้ไฟป่า  (กรุงเทพธุรกิจ 17 มี.ค. 67)  
www.bangkokbiznews.com/business/economic/1118051 
- นายกฯ ชมทุกหน่วยงานลดค่าฝุ่น pm2.5 เชียงใหม่ลงกว่าปีก่อน แต่ยังต้องทะเยอะทะยานแก้ ลั่นห้ามน าเข้า
ข้าวโพด (ผู้จัดการออนไลน์ 16 มี.ค. 67) https://mgronline.com/politics/detail/9670000023415 
- นายกชมหน่วยงานจัดการฝุ่น แต่ไม้ให้ไว้วางใจ ห่วงผลกระทบจากเพ่ือนบ้านคุมไม่ได้ สั่งห้ามน าเข้าข้าวโพด  
(มติชน 16 มี.ค. 67) www.matichon.co.th/politics/news_4475189 
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กรมป่าไม ้แจกกลา้ไมฟ้รี จงัหวดัเชียงราย – พะเยา โดยสามารถขอรบักลา้ไม ้ณ ศนูยเ์พาะช ากลา้ไม ้หรือ

สถานีเพาะช ากลา้ไมใ้กลบ้า้น 

1. ศูนยเ์พาะช ากล้าไม้เชียงราย 

บา้นปงตอง หมู ่5 ต.แมจ่นั อ.แมจ่นั จ.เชียงราย 57110 

นางสาวอ าพร จ๋ีมะลิ 

09 1856 6009 

2. สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดเชียงราย 

123 หมู ่5 ต.แม่ค  า อ.แมจ่นั จ.เชียงราย 57240 

นายธนศกัดิ ์วิศษิฐ์ผล 

05377 9214, 08 1950 6631 

3. สถานีเพาะช ากล้าไม้เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ต.แมเ่จดียใ์หม ่อ.เวียงป่าเปา้ จ.เชียงราย 57260 

นายกรกฎ สขุฤกษ ์

09 7350 1454, 08 2001 3719 

4. สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดพะเยา 

หมู ่6 ต.ท่าจ าปี อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

วา่ท่ี ร.ต.หญิง นภสันนัท ์วชัรพฒันกลุ 

06 5964 9054 

5. สถานเีพาะช ากลา้ไมอ้ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 

บา้นป่าคาใหม ่หมู ่8 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 56140 

นางคณศิร ฟองเขยีว 

08 9850 5983 

 

ศนูยเ์พาะช ากลา้ไมเ้ชยีงราย 091 856 6009 

https://www.facebook.com/photo?fbid=317855704636658&set=a.116040911484806 
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17 มี.ค. 67 น.ส.เกณิกา อุน่จิตร ์รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยวา่ รฐับาลภายใตก้ารน าของนาย

เศรษฐา ทวีสิน นายกรฐัมนตรี และรฐัมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั ไดใ้หค้วามส าคญักบัปัญหาเรื่อง ฝุ่น 

PM 2.5 มาตลอด รฐับาลไดมี้การท างานแบบบรูณาการจากหลายกระทรวงทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพืน้ท่ี

ภาคเหนือนัน้ รฐับาลไมไ่ดแ้กเ้ฉพาะท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ แตย่งัครอบคลมุทัง้ 17 จงัหวดั รวมถึง จ. เชียงราย 

ท่ีแมไ้ฟจะดบัแลว้ แตร่ฐับาลยงัวางมาตรการเฝา้ระวงัไวอ้ยา่งตอ่เน่ือง อีกทัง้ฝุ่ นในปีนีถื้อวา่ลดลงจากปีท่ี

แลว้ ยืนยนัรฐับาลไดใ้หค้วามส าคญัในการแก้ปัญหาฝุ่น โดยใชง้บท่ีมีอยูจ่  ากดัใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

และไดเ้นน้ย า้ใหมี้การใชอ้ยา่งคุม้คา่ และโปรง่ใส นอกจากนี ้นายกฯยงัคอยใหก้ าลงัใจผูเ้ก่ียวขอ้งและ

เจา้หนา้ท่ีมาโดยตลอด เพราะเป็นกลไกส าคญัในการแกปั้ญหานี ้น.ส.เกณิกา กล่าววา่ อยา่งไรก็ตาม ตอ้ง

ขอขอบคณุหลายฝ่ายท่ีมีขอ้เสนอแนะเรื่องการแก้ปัญหาฝุ่นออกมา นายกฯเองเปิดกวา้งรบัฟังความ

คดิเห็นจากทกุฝ่าย ส่วนกรณีฝ่ายคา้นออกมาตัง้ขอ้สงัเกตวา่ รฐับาลจดัก าลงัคนไมเ่พียงพอตอ่การ

แกปั้ญหาเพราะพืน้ท่ีป่ามีขนาดใหญ่ เช่น จงัหวดัเชียงใหม ่ท่ีมีพืน้ท่ีป่า ทัง้ป่าอนุรกัษแ์ละป่าสงวนแหง่ชาต ิ

9 ลา้นไร ่มีเจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์า 1,800 นาย 
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ขอชีแ้จงวา่ในสถานการณป์กตสิามารถดแูลรกัษาป่าได ้แตใ่นหว้งสถานการณไ์ฟป่าอาจไม่

เพียงพอตอ่สถานการณ ์ซึ่งรฐับาลไดแ้กไ้ขปัญหาดว้ยการจดัสรรงบกลางในการจา้งประชาชนในพืน้ท่ีเฝา้

ระวงั สว่นท่ีระบวุา่ การเกิดไฟป่าสว่นใหญ่เกิดขึน้ในพืน้ท่ีของอทุยานและป่าไม ้ท่ีไมใ่ชใ่นพืน้ท่ีทาง

การเกษตรอยา่งท่ีรฐับาลเขา้ใจนัน้ ยืนยนัวา่ รฐับาลไมไ่ดน้ิ่งนอนใจ เพราะนายกฯไดล้งพืน้ท่ีใกลช้ิดมาก่อน

หลายครัง้แลว้และไดมี้ขอ้สั่งการใหก้รมป่าไมแ้ละกรมอทุยานฯเรง่แกปั้ญหา โดยดไูดจ้ากงบประมาณท่ีเพิ่ง

อนมุตัไิป  

น.ส.เกณิกา กล่าวอีกวา่ ทัง้นี ้เม่ือวนัท่ี 3 มี.ค. 67 ครม.มีมตอินมุตังิบกลาง เป็นเงินทัง้สิน้ 

272,655,350 บาท  โดยของกรมป่าไม ้เป็นเงิน 109,946,650 บาท และของกรมอทุยานแหง่ชาตสิตัวป่์า

และพนัธุพื์ช เป็นเงิน 162,708,700 บาท เพ่ือเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัเพ่ือ

ลดฝุ่นละออง PM 2.5 ในพืน้ท่ี 17 จงัหวดัภาคเหนือ และความเส่ียงสงูท่ีจะเกิดไฟป่า ในชว่งเดือน ม.ค.-

พ.ค.2567 ดว้ยการจดัจา้งประชาชนในพืน้ท่ีเพ่ือเฝา้ระวงัอยา่งเขม้ขน้ในจดุท่ีมีความเส่ียง ท าใหส้ามารถ

ตรวจพบเหตไุฟป่าไดท้นัทว่งที และควบคมุไฟป่าไดร้วดเร็ว  
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นายกฯ ชมทุกหน่วยงานบูรณาการท าค่าฝุ่น PM2.5 เชียงใหม่ลดลงกว่าปีที่แล้ว แต่ยังต้อง
ทะเยอทะยานแก้ไข เหตุยังติดท็อปเท็นโลก งัดมาตรการเด็ดขาดห้ามน าเข้าข้าวโพดประเทศเพื่อนบ้าน 
ช่วงไฮซีซ่ัน ม.ค.-เม.ย. ลั่นรัฐบาลซีเรียส 
 
เมื่อเวลา 10.20 น. วันที่ 16 มี.ค. ที่ห้องประชุมโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ต้าบล
อินทขิล อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ติดตามการแก้ไข
ปัญหาไฟป่า หมอกควัน โดยมี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายจตุ
พร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร 
ผบช.ภ.5 รวมทั งหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากท่ีค่้าวันที่ 15 มี.ค. ได้มีการพูดคุยกัน
ไปบ้างแล้วบางส่วน 
ทั งนี ส่วนราชการได้มีการชูป้ายรณรงค์หยุดเผา ลดหมอกควัน ลดโลกร้อน สร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนในชุมชน ,
ชาวแม่แตงร่วมใจไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ 
โดยนายกฯได้รับฟังบรรยายสรุปการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน พร้อมกล่าวเมื่อเห็นกราฟสถิติค่าฝุ่น PM 
2.5 โดยระบุว่า แท่งกราฟสีชมพูอ่อน หากเทียบกับกราฟสีแดงปีที่แล้ว จะเห็นได้ว่าปริมาณลดลงอย่างชัดเจน 
ปีที่แล้วสีแดงเข้ม แต่ปีนี เป็นสีชมพู แม้ว่าที่ผ่านมาบางจังหวัด เช่น เชียงใหม่ อาจจะอยู่อันดับต้นๆ แม้จะอยู่
อันดับ 1 ของโลก แต่ปริมาณก็ลดน้อยลงไป แต่ไม่ได้หมายความว่าเราท้าดีแล้ว เราต้องพัฒนาต่อ และจากการ
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ที่ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการท้างานตลอด 3-4 เดือนที่ผ่านมาเห็นชัดเจนว่าค่าฝุ่นลดลง
อย่างชัดเจนจุดความร้อนในปัจจุบันเป็นแค่ 1 ใน 3 ของปีที่ผ่านมา แสดงว่าเราท้างานได้ดีขึ น 3 เท่า แต่ไม่ได้
บอกว่าเราพอใจในผลงาน ผลจากการที่กระทรวงทรัพย์ฯ ท้างานร่วมกับหน่วยความมั่นคง ท้าให้จ้านวน จุด
ความร้อนลดลงได้ถึง 1 ใน 3% 
 
นายเศรษฐา กล่าวว่า ในเรื่องผู้ปฏิบัติงานในพื นที่ เพ่ือเป็นการเคลียร์ข่าวการเบิกจ่ายงบประมาณ ตอนนี ยืนยัน
งบประมาณท่ีให้ไปปัจจุบันสามารถเบิกจ่ายได้จริง และนโยบายถือเป็นเรื่องดี ต้องเป็นคนในพื นท่ีเท่านั น ที่
ผูกพันในพื นที่ มีจิตใจรักเพ่ือนที่ท้าด้วยใจ ขอฝากในเรื่องความปลอดภัยอาสาสมัครเหล่านี  ในเรื่องอุปกรณ์
ต่างๆ ต้องดูแลเขาด้วย เพราะอาจจะมีอันตรายได้ ทั งเรื่องรองเท้า อุปกรณ์ต่างๆขอให้ดูให้ดีด้วย ตอนนี เรา
ก้าลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูท่ีพีคขึ น แต่เข้าใจตรงกันคือจ้านวนไม่เท่าปีที่แล้ว ดูจากสายตาโดยประมาณครึ่งต่อครึ่ง 
แม้ว่าเชียงใหม่จะติดท็อปของโลก แต่ปีนี ก็ยังดีกว่า ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน แล้วคิดว่าจะดี
ต่อไปถ้าเราท้างานร่วมกันได้ดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ขอบคุณเจ้าหน้าที่ระดับสูงทุกคนที่เอาเรื่องของ PM 2.5 เป็นวาระแห่งชาติ หากได้
ติดตามการท้างานของคณะรัฐมนตรีจะทราบว่ารัฐบาลเราให้ความส้าคัญเรื่องนี ค่อนข้างมาก ตั งแต่ปลายเดือน
พฤศจิกายน ปีที่แล้ว มีการลงพื นที่อย่างต่อเนื่อง ดังนั นขอสรุปจากที่ได้รับฟังรายงานประเด็นแรกต้องยอมรับ
ว่า PM 2.5 เป็นปัญหาใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามถึงวันนี เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วจุดฮอตสปอต
ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งหรือ 2 ใน 3 ซึ่งต้องให้ขวัญก้าลังใจพ่ีน้องที่ท้างานด้วย แม้ในอดีตที่ผ่านมามีข่าวเยอะ
ว่าจังหวัดเชียงใหม่ถูกจัดอันดับท็อปเท็นของโลกตลอดเวลา แต่ปริมาณของฝุ่นได้น้อยลง 1-2 ใน 3 ปริมาณ
จากทุกๆปี แต่อย่างไรก็ตามตอนนี เป็นช่วงที่เข้าสู่ระยะเฝ้าระวัง High Season จากนี ต่อไป 4-5 วันจะเป็นช่วง
เฝ้าระวังที่สุด ซึ่ง PM 2.5 กระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจ จึงต้องหานวัตกรรมใหม่ๆมาประสานกับกองทัพ น้ารถ
ขนส่ง เอาซากพืช ไปเข้าโรงงาน ซึ่งก็ได้พยายามกันอย่างเต็มที่ 
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นายกรฐัมนตร ีกลา่วอีกวา่ เราตระหนกัดีหากเศรษฐกิจยงัใชว้ิธีการเดิมก็เผา แตถ่า้ใหอ้งคค์วามรูก้บัเกษตรกร คนใน

พืน้บา้นถือเป็นเรือ่งส  าคญั เศรษฐกิจก็แกไ้ขกนัไป วนันีเ้ราไมม่ีสงครามแลว้ ก็ประสานกองทพัน าอปุกรณม์าช่วยตรงนี ้

อยา่งไรก็ตามเรายงัคงตอ้งท างานกนัตอ่ไปเรือ่งเศรษฐกิจส าคญั ดงันกัวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่เสนอชว่งหนา้ฝน

หากจ าได ้ตนเคยเดินทางมาเชียงใหมไ่ดม้ีการพดูคยุจดัระบบดา้นคมนาคม งบประมาณ มีการวางแผนระยะกลางระยะ

ยาว ในเรือ่งของการจราจร พรอ้มไดข้อความช่วยเหลอื ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ ในเรือ่ง การจราจรทางอากาศใหม้ีการ

เดินทางสะดวก คิดวา่นโยบายทกุฝ่ายท าอยา่งเต็มที่และท าไดด้ีไมว่า่จะเป็นกรมป่าไม ้กรมอทุยานท่ีมีการเฝา้ระวงั งบ

กลางก็ไดอ้นมุตัิไปแลว้ การประสานงาน อปุกรณต์า่งๆ ก็ท าอยา่งเตม็ที่ รวมถงึการเก็บซากใบไมต้า่งๆ ก็พยายามอยา่ง

เต็มที่สูค่วามสามารถที่จะท าได ้แตย่งัท าไดอ้ีก สง่ผลให ้PM 2.5 ลดลงไป แตเ่ชียงใหมก็่ยงัไปเบอร ์1 ใน 10 ของโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกรฐัมนตรกีลา่ววา่ เราตอ้งพดูความจรงิวา่จรงิๆแลว้ก็ลดลงไปมาก และอีกสว่นท่ีเป็นปัญหาใหญ่ ท่ีตนดอูยูเ่ป็นเรือ่ง

การเผาจากตา่งประเทศ ซึง่เป็นเรือ่งของทิศทางลมและอะไรหลายๆอยา่ง ซึง่กระทรวงการตา่งประเทศก็ไดต้ัง้คณะ 

กรรมการพิเศษ พดูคยุกบัทางกมัพชูา ตนเองก็ไดค้ยุกบันายกรฐัมนตรกีมัพชูาดว้ย แตก็่ยอมรบัมคีวามล าบาก ซึง่รฐับาล

เองก็ตอ้งพจิารณาออกมาตรการที่เด็ดขาด โดยภายในประเทศการเผาป่าเราไมย่อม ซึง่ที่ผา่นมามกีารจบัแลว้ เพราะการ

เผาป่าถือเป็นเรือ่งใหญ่ แตเ่ราก็เขา้ใจหลายๆเรือ่งเป็นเรือ่งเศรษฐกิจ ขณะเดียวกนัรฐับาลก็ตอ้งพิจารณาเรือ่งการท า

ภายในประเทศ แตน่อกประเทศอาจจะเป็นเรือ่งการกา้วกา่ย แตก็่ตอ้งคยุกนัท าอยา่งไร ซึง่อาจจะตอ้งถงึขัน้หา้มน าเขา้

ขา้วโพดในชว่งไฮซีซั่น 15 ม.ค.ถงึสิน้ เม.ย. คงตอ้งหา้มน าเขา้ ขอใหรู้ว้า่ซีเรยีสจรงิๆในเรือ่งนี ้แมจ้ะมีผลกระทบบา้งใน

ราคาอาหารสตัว ์แตห่ลายทา่นก็เห็นสภาพและทิวทศันจ์งัหวดัเชียงใหม ่ท่ีเคยเห็นแมน่ า้เขื่อนภเูขา วนันีม้องไม่เห็นเลย 

สภาพเศรษฐกิจลงิคก์บันโยบายทอ่งเที่ยว ถา้เราไมด่  าเนินการคงล าบาก เศรษฐกิจเราจะล าบาก ฉะนัน้เรือ่งเหลา่นีต้อ้งคดิ

นอกกรอบ และซีเรยีสไดม้ากกวา่นี ้แมจ้ะลดไปได ้1 ใน 3 หรอื 2 ใน 3 ก็ตามที จะตอ้งทะเยอทะยานในการแกไ้ขปัญหา 

อยา่พอใจผลงานท่ีท ามา ขอใหก้ าลงัใจทุกทา่นท่ีท างาน ซึง่หลายทา่นพยายามเจรจาในการแกไ้ขปัญหา หากตอ้งการอะไร

ตนยินดีชว่ยเต็มที่ ขอฝากทกุทา่นและขอบคณุนกัวชิาการ ท่ีมาใหอ้งคค์วามรู ้ท างานรว่มกบัภาครฐับาล 
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นายกฯ ชมทุกหน่วยงานบูรณาการท าค่าฝุ่น PM2.5 ลดลงกว่าปีทีแ่ล้ว แต่ยังต้องทะเยอทะยาน
แก้ไข เหตุยังตดิทอ็ปเทน็โลก งัดมาตรการเดด็ขาดห้ามน าเข้าข้าวโพดประเทศเพือ่นบ้าน ช่วงไฮ
ซีซ่ัน ม.ค.-เม.ย. ล่ัน รบ.ซีเรียส 

เม่ือเวลา 10.20 น. วนัท่ี 16 มี.ค. ท่ีหอ้งประชมุโครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแมแ่ฝก-แมง่ดัสมบรูณช์ล 

ต าบลอินทขิล อ าเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม ่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรฐัมนตรีและ รมว.คลงั ตดิตาม

การแกไ้ขปัญหาไฟป่า หมอกควนั โดยมี พล.ต.อ.พชัรวาท วงษส์วุรรณ รองนายกรฐัมนตรีและ รมว.

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม นายจลุพนัธ ์อมรวิวฒัน ์รมช.คลงั นายกิตตริตัน ์ณ ระนอง ท่ีปรกึษา

นายกรฐัมนตรี นายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม นายนิรตัน ์พงษ์

สิทธิถาวร ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่นายอรรถพล เจริญชนัษา อธิบดีกรมอทุยานสตัวป่์าและพนัธุพื์ช 

พล.ต.ท.กฤตธาพล ย่ีสาคร ผบช.ภ.5 รวมทัง้หวัหนา้สว่นราชการ และหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หลงัจากท่ีค ่า
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วนัท่ี 15 มี.ค. ไดมี้การพดูคยุกนัไปบา้งแลว้บางสว่น 

ทัง้นี ้สว่นราชการไดมี้การชปูา้ยรณรงคห์ยดุเผา ลดหมอกควนั ลดโลกรอ้น สรา้งสขุภาพท่ีดีใหท้กุคนใน

ชมุชน, ชาวแมแ่ตงรว่มใจไมเ่ผาป่า รกัษาธรรมชาต ิอากาศบริสทุธ์ิ 

โดยนายกฯไดร้บัฟังบรรยายสรุปการแกไ้ขปัญหาไฟป่า หมอกควนั พรอ้มกลา่วเม่ือเห็นกราฟสถิตคิา่ฝุ่ น 

PM2.5 โดยระบวุา่ แทง่กราฟสีชมพอูอ่น หากเทียบกบักราฟสีแดงปีท่ีแลว้ จะเห็นไดว้่าปรมิาณลดลงอย่าง

ชดัเจน ปีท่ีแลว้สีแดงเขม้ แตปี่นีเ้ป็นสีชมพ ูแมว้่าท่ีผา่นมาบางจงัหวดั เชน่ เชียงใหม ่อาจจะอยู่อนัดบัตน้ๆ 

แมจ้ะอยูอ่นัดบั 1 ของโลก แตป่รมิาณก็ลดนอ้ยลงไป แตไ่มไ่ดห้มายความวา่เราท าดีแลว้ เราตอ้งพฒันาตอ่ 

และจากการท่ีขา้ราชการและหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดบ้รูณาการท างานตลอด 3-4 เดือนท่ีผา่นมา เห็น

ชดัเจนวา่คา่ฝุ่ นลดลงอย่างชดัเจนจดุความรอ้นในปัจจบุนัเป็นแค ่1 ใน 3 ของปีท่ีผ่านมา แสดงวา่เรา

ท างานไดดี้ขึน้ 3 เทา่ แตไ่มไ่ดบ้อกวา่เราพอใจในผลงาน ผลจากการท่ีกระทรวงทรพัยฯ์ ท างานรว่มกบั

หนว่ยความมั่นคง ท าใหจ้  านวนจดุความรอ้นลดลงไดถ้ึง 1 ใน 3% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเศรษฐากลา่ววา่ ในเรือ่งผูป้ฏิบตัิงานในพืน้ท่ี เพื่อเป็นการเคลยีรข์า่วการเบกิจา่ยงบประมาณ ตอนนีย้ืนยนั

งบประมาณทีใ่หไ้ปปัจจบุนัสามารถเบิกจา่ยไดจ้รงิ และนโยบายถือเป็นเรือ่งดี ตอ้งเป็นคนในพืน้ท่ีเทา่นัน้ ที่ผกูพนัในพืน้ท่ี 

มีจิตใจรกัเพื่อนที่ท าดว้ยใจ ขอฝากในเรือ่งความปลอดภยัอาสาสมคัรเหลา่นี ้ในเรือ่งอปุกรณต์า่งๆ ตอ้งดแูลเขาดว้ย เพราะ

อาจจะมีอนัตรายได ้ทัง้เรือ่งรองเทา้ อปุกรณต์า่งๆ ขอใหดู้ใหด้ีดว้ย ตอนนีเ้ราก าลงัจะเขา้สูช่ว่งฤดทูี่พีคขึน้ แตเ่ขา้ใจตรงกนั

คือจ านวนไมเ่ทา่ปีที่แลว้ ดจูากสายตาโดยประมาณครึง่ตอ่ครึง่ แมว้า่เชียงใหมจ่ะติดท็อปของโลก แตปี่นีก็้ยงัดีกวา่ ซึง่เป็น

การเปรยีบเทียบในช่วงเวลาเดียวกนั แลว้คิดวา่จะดีตอ่ไปถา้เราท างานรว่มกนัไดด้ ี
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นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า ขอบคุณเจ้าหน้าที่ระดับสูงทุกคนที่เอาเรื่องของ PM2.5 เป็นวาระแห่งชาติ 
หากได้ติดตามการท างานของคณะรัฐมนตรีจะทราบว่ารัฐบาลเราให้ความส าคัญเรื่องนี้ค่อนข้างมาก ตั้งแต่
ปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ขอสรุปจากท่ีได้รับฟังรายงานประเด็นแรก
ต้องยอมรับว่า PM2.5 เป็นปัญหาใหญ่ อย่างไรก็ตาม ถึงวันนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาจริงๆ แล้วจุด
ฮอตสปอตลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งหรือ 2 ใน 3 ซึ่งต้องให้ขวัญก าลังใจพ่ีน้องที่ท างานด้วย แม้ในอดีตที่ผ่านมา
มีข่าวเยอะว่าจังหวัดเชียงใหม่ถูกจัดอันดับท็อปเท็นของโลกตลอดเวลา แต่ปริมาณของฝุ่นได้น้อยลง 1-2 ใน 3 
ปริมาณจากทุกๆ ปี อย่างไรก็ตาม ตอนนี้เป็นช่วงที่เข้าสู่ระยะเฝ้าระวัง High Season จากนี้ต่อไป 4-5 วันจะ
เป็นช่วงเฝ้าระวังที่สุด ซึ่ง PM2.5 กระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจ จึงต้องหานวัตกรรมใหม่ๆ มาประสานกับกองทัพ 
น ารถขนส่ง เอาซากพืชไปเข้าโรงงาน ซึ่งก็ได้พยายามกันอย่างเต็มท่ี 

นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า เราตระหนักดีหากเศรษฐกิจยังใช้วิธีการเดิมก็เผา แต่ถ้าให้องค์ความรู้กับ
เกษตรกร คนในพ้ืนบ้านถือเป็นเรื่องส าคัญ เศรษฐกิจก็แก้ไขกันไป วันนี้เราไม่มีสงครามแล้ว ก็ประสานกองทัพ
น าอุปกรณ์มาช่วยตรงนี้ อย่างไรก็ตาม เรายังคงต้องท างานกันต่อไปเรื่องเศรษฐกิจส าคัญ ดังนักวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอช่วงหน้าฝนหากจ าได้ ตนเคยเดินทางมาเชียงใหม่ได้มีการพูดคุยจัดระบบด้าน
คมนาคม งบประมาณ มีการวางแผนระยะกลางระยะยาว ในเรื่องของการจราจร พร้อมได้ขอความช่วยเหลือ ผู้
บัญชาการทหารอากาศ ในเรื่องการจราจรทางอากาศให้มีการเดินทางสะดวก คิดว่านโยบายทุกฝ่ายท าอย่าง
เต็มที่และท าได้ดีไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้ กรมอุทยานที่มีการเฝ้าระวัง งบกลางก็ได้อนุมัติไปแล้ว การ
ประสานงาน อุปกรณ์ต่างๆ ก็ท าอย่างเต็มที่ รวมถึงการเก็บซากใบไม้ต่างๆ ก็พยายามอย่างเต็มท่ีสู่
ความสามารถที่จะท าได้ แต่ยังท าได้อีก ส่งผลให้ PM2.5 ลดลงไป แต่เชียงใหม่ก็ยังไปเบอร์ 1 ใน 10 ของโลก 
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เราต้องพูดความจริงว่าจริงๆ แล้วก็ลดลงไปมาก และอีกส่วนที่เป็นปัญหาใหญ่ ที่ตนดู
อยู่เป็นเรื่องการเผาจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องของทิศทางลมและอะไรหลายๆ อย่าง ซึ่งกระทรวงการ
ต่างประเทศก็ได้ตั้งคณะกรรมการพิเศษ พูดคุยกับทางกัมพูชา ตนเองก็ได้คุยกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาด้วย แต่
ก็ยอมรับมีความล าบาก ซึ่งรัฐบาลเองก็ต้องพิจารณาออกมาตรการที่เด็ดขาด โดยภายในประเทศการเผาป่าเรา
ไม่ยอม ซึ่งที่ผ่านมามีการจับแล้ว เพราะการเผาป่าถือเป็นเรื่องใหญ่ แต่เราก็เข้าใจหลายๆ เรื่องเป็นเรื่อง
เศรษฐกิจ ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องพิจารณาเรื่องการท าภายในประเทศ 

แตน่อกประเทศอาจจะเป็นเรื่องการก้าวก่าย แต่ก็ต้องคุยกันท าอย่างไร ซึ่งอาจจะต้องถึงขั้นห้าม
น าเข้าข้าวโพดในช่วงไฮซีซั่น 15 ม.ค.ถึงสิ้น เม.ย. คงต้องห้ามน าเข้า ขอให้รู้ว่าซีเรียสจริงๆ ในเรื่องนี้ แม้จะมี
ผลกระทบบ้างในราคาอาหารสัตว์ แต่หลายท่านก็เห็นสภาพและทิวทัศน์จังหวัดเชียงใหม่ ที่เคยเห็นแม่น้ า 
เขื่อน ภูเขา วันนี้มองไม่เห็นเลย สภาพเศรษฐกิจลิงก์กับนโยบายท่องเที่ยว ถ้าเราไม่ด าเนินการคงล าบาก 
เศรษฐกิจเราจะล าบาก ฉะนั้น เรื่องเหล่านี้ต้องคิดนอกกรอบ และซีเรียสได้มากกว่านี้ แม้จะลดไปได้ 1 ใน 3 
หรือ 2 ใน 3 ก็ตามที จะต้องทะเยอทะยานในการแก้ไขปัญหา อย่าพอใจผลงานที่ท ามา ขอให้ก าลังใจทุกท่านที่
ท างาน ซึ่งหลายท่านพยายามเจรจาในการแก้ไขปัญหา หากต้องการอะไรตนยินดีช่วยเต็มที่ ขอฝากทุกท่าน
และขอบคุณนักวิชาการ ที่มาให้องค์ความรู้ ท างานร่วมกับภาครัฐบาล 

 


